



ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
สถาบันโรคผิวหนัง

ตามมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ และคำสั่ง อ.ก.พ.กรมการแพทย์ ที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมก่อนที่จะให้ส่งผลงานประเมินและให้ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผย โปร่งใส รวมทั้งให้มีการทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล นั้น

กรมการแพทย์ ได้คัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น จำนวน ๑ ราย ดังรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ โดยผู้ได้รับการคัดเลือกได้ส่งชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน และสัดส่วนของผลงาน มาด้วยแล้ว หากมีผู้ที่ต้องการทักท้วงให้ทักท้วงไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงานภายใน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ และขยายได้ ๑ ครั้ง ๓ เดือน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ร.ก.ท

(นายวีรวัต อูครานันท์)
ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
แบบทำายประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก		ให้เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง		ผลงานที่จะส่งประเมิน (ผลงานที่ผ่านมา)
	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง / สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	
1	นางสาวสมถวิล พุ่มต้นวงษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ งานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคผิวหนัง	6864	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล งานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคผิวหนัง	6864	ชื่อผลงาน เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคหนังศีรษะและต่อมขนอักเสบ (Dissecting cellulitis) ที่มีภาวะติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย สัดส่วนของผลงาน จัดทำเองทั้งหมด 100 % ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน เรื่อง คู่มือการให้คำแนะนำการดูแลแผลหลังได้รับการผ่าตัดระบายหนองอย่างมีประสิทธิภาพ การเผยแพร่ผลงาน <input type="checkbox"/> เผยแพร่แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้เผยแพร่